

ภาพรวมของมูลนิธิ

มูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation)

มูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) ได้ดำเนินงานในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ.2537 ในฐานะที่เป็นกองทุนเพื่อการศึกษาของนักเรียนตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้ง ต่อมาได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิในพ.ศ. 2548 โดยทะเบียนเลขที่ของมูลนิธิคือ1/2548

ที่อยู่จดทะเบียนของมูลนิธิ

มูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) ชั้น 6 ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

ที่อยู่กรณีส่งไปรษณีย์: มูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย ตู้ ป.ณ. 19 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ

นายซีเวิร์ด ลาร์สัน ประธาน และผู้อำนวยการ

นายปีเตอร์ เอส โรบินสัน รองประธาน และกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาพร พรพิบูลย์ เลขานุการ

ดร.ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน เทรญญิก

อาจารย์ดาดัด อนุตตรังกุล

นายเอเดรียน ทอปแฮม

นายเควิด วิลเลียมส์

ผู้ช่วยฝ่ายธุรการ: นายสรสิงห์ เกาหวาย

บุคคลติดต่อ

ภาษาอังกฤษ : นายปีเตอร์ เอส โรบินสัน โทรศัพท์: 08720 48018 อีเมลล์: SET_THAI@hotmail.com

ภาษาไทย: นายสรสิงห์ เกาหวาย โทรศัพท์: 08720 50537 อีเมลล์: Sing_kw@hotmail.com

เว็บไซต์: <http://www.thaistudentcharity.org>

Facebook : <http://www.facebook.com/pages/The-SET-Foundation/167874213252557>

หน่วยงานการกุศลที่เป็นพันธมิตรกับมูลนิธิ

มูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทยมีพันธมิตรการกุศลที่ได้รับทุนการบริจาคสะสมจากผู้สนับสนุน จากประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศสหรัฐอเมริกา และ โอนเงินบริจาคมาที่มูลนิธิในประเทศไทยเป็นระยะๆ ทางมูลนิธิไม่ได้หาทุนบริจาคโดยตรง

องค์กรการกุศลในประเทศสหราชอาณาจักร: กองทุนเพื่อการศึกษาของนักเรียน ที่อยู่ The Students' Education Trust, Old village Stores, Dippenhall Street, Crondall, Farnham, Surrey GU10 5NZ, UK (หมายเลขทะเบียนองค์กรการกุศลใน ประเทศสหราชอาณาจักร: 1090708)

องค์กรการกุศลในประเทศสหรัฐอเมริกา: กลุ่มเพื่อนของมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทยในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ที่อยู่ P.O. Box 396, Wheatland, Oklahoma 73097, USA

ภารกิจ

ภารกิจหลักของมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทยคือ การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนไทยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ในระดับชั้นโรงเรียนมัธยมปลาย ระดับอาชีวศึกษา และระดับมหาวิทยาลัย

โครงการทุนการศึกษา: การดำเนินการจะไม่เหมือนกับมูลนิธิหรือโครงการเพื่อสังคมอื่นๆ มูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาใน
ประเทศไทยไม่ได้ให้การสนับสนุนเฉพาะภาคการศึกษาใดภาคหนึ่ง หรือเฉพาะปีใดปีหนึ่งเท่านั้น กองทุนการศึกษาของมูลนิธิ
ให้และสนับสนุนนักเรียนในระยะยาวจนจบการศึกษา นักเรียนบางคน ได้รับทุนการศึกษา ถึง 12 ปี จากระดับชั้นมัธยม จน
ไป ถึงระดับมหาวิทยาลัยที่ใช้เวลา 4 ปี หรือ 5 ปี หรือจนถึงระดับอาชีวศึกษา แม้แต่ในบางครั้งให้ทุนการศึกษาจนถึงระดับ
ปริญญาโท ในปี 2555 มูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทยให้ทุนการศึกษาระยะยาวแก่นักเรียนจำนวน 1,293
ทุนการศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 16.59 ล้านบาท

โครงการทุนสวัสดิการแก่นักเรียน: โครงการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่นักเรียนที่ประสบปัญหาความขาดแคลนทาง
การเงินอย่างไม่คาดฝัน หรือมีปัญหาทางการเงินอย่างรุนแรง หรือชั่วคราว ในปี 2555 มูลนิธิได้มอบทุนสวัสดิการให้กับ
นักเรียน จำนวน 3.18 ล้านบาท

มูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทยยังมีโครงการย่อยอื่นๆ 3 โครงการ ดังนี้:

โครงการครูอาสาสมัคร ได้รับการสนับสนุนทุนจากสภาหอการค้าสหรัฐอเมริกาโดยนักเรียนชาวอังกฤษจำนวน 2 คนที่
มีระดับ ชั้นการศึกษาต่างกันจะได้รับทุนให้มาสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนระดับชั้นมัธยมในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 1 ปี
ในปี 2555 โครงการได้ให้ทุนสนับสนุนจำนวน 166,270 บาท

โครงการสนับสนุนการศึกษาพระภิกษุและสามเณรโรงเรียนสิริวงศวิทยา ได้รับการสนับสนุนเงินบริจาคเกือบทั้งหมดจาก
พี่น้องกรรมของผู้บริจาคที่เสียชีวิตไปแล้ว นักเรียนที่โรงเรียนสิริวงศวิทยาในจังหวัดนครสวรรค์เป็นพระภิกษุสามเณรทั้งหมด
เนื่องจากครอบครัวของนักเรียนเหล่านี้ส่วนมากไม่มีทุนทรัพย์ที่จะส่งพวกเขาได้เข้าไปเรียนที่โรงเรียนรัฐบาล หรือสาเหตุอื่น
ใด แม้แต่ไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรของพวกเขาได้ที่บ้าน โรงเรียนสิริวงศวิทยาได้สนับสนุนทุนการศึกษาฟรีตลอดช่วงเวลาใน
การศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาในปี 2555 จำนวน 335,245 ล้านบาท

โครงการสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าแสงสวรรค์ โครงการได้รับการสนับสนุนเงินบริจาค โดยส่วนใหญ่มาจากพี่น้องกรรม
สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าแสงสวรรค์ เป็นสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าในจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งดูแลเด็กกำพร้าประมาณ 80 คน

ตั้งแต่เด็กทารกแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น โดยค่าใช้จ่ายในปี 2555 เป็นจำนวน 63,525 ล้านบาท

ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิ

มูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทยก่อตั้งขึ้นในปี 2537 โดยพระปลัดปีเตอร์ ปัญญาภิโธ พระภิกษุชาวอังกฤษ พระ
ปีเตอร์ ได้จำวัดแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของจังหวัดนครสวรรค์ และบางครั้งได้สอนวิชาภาษาอังกฤษที่โรงเรียนในจังหวัดด้วย
มีนักเรียนคนหนึ่งของท่านชื่อเสกสรร ซึ่งเป็นนักเรียนที่เรียนเก่งที่สุดในทุกวิชา แต่พ่อและแม่ของเขาซึ่งประกอบอาชีพทำ
ฟาร์มเกษตรมีฐานะยากจน และไม่สามารถที่จะจ่ายค่าโดยสารรถประจำทางของลูกชายเพื่อที่จะไปโรงเรียนได้ เสกสรรจึง
ได้มาอาศัยเป็นนักเรียนประจำอยู่ที่โรงเรียน โดยอาศัยอยู่ในเพิงกระท่อมที่ทรุดโทรมในบริเวณโรงเรียน

เสกสรรสามารถสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้ในสาขาวิชาฟิสิกส์ แต่เป็นเพราะความยากจนของครอบครัวของเขา ทำให้ความเป็นไปได้ในการศึกษาต่อตามที่เขาได้ฝันไว้ไม่มีเลย เสกสรรจำเป็นต้องออกมาทำงานที่สถานบริการน้ำมัน พระปีเตอร์ได้เห็นถึงความสูญเสียในด้านความสามารถของนักเรียนอย่างน่าเสียดาย ท่านจึงตัดสินใจที่จะหาวิธีที่จะช่วยนักเรียนของท่าน

พระปีเตอร์ได้เล่าเรื่องราวของเสกสรรให้เพื่อนๆของท่านที่อังกฤษ และพวกเขาตกลงที่จะสนับสนุนเสกสรรเพื่อได้ศึกษาเล่าเรียนต่อ ต่อมาเมื่อเงินที่บริจาคที่ได้มามีมากพอที่จะสามารถตั้งมูลนิธิหรือทุนเพื่อการศึกษาที่จะช่วยให้นักเรียนคนอื่นๆที่ตกอยู่ในสถานการณ์คล้ายกัน กองทุนนี้จึงกลายเป็นกองทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องสำหรับนักเรียน การก่อตั้งกองทุนนี้ไม่เพียงทำให้เสกสรรสามารถเรียนจบเพียงแค่ระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเท่านั้น ด้วยความสามารถของเขาทำให้เขาสามารถเรียนจบในระดับปริญญาเอกสาขาวิชาฟิสิกส์ ปัจจุบันนี้ดร.เสกสรรได้เป็นผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นความก้าวหน้าที่ดีที่มีใครบางคนได้เห็น โอกาสและอนาคตของเขา ในขณะที่ทำงานในสถานบริการน้ำมัน

ในปี2538 พระปีเตอร์ย้ายไปจำวัดในตัวเมืองจังหวัดนครสวรรค์นี้ใกล้กับศูนย์การศึกษาประจำจังหวัดรวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยช่วงเวลาปีกว่าๆ ที่พระปีเตอร์ได้ทำการสอนหนังสือให้กับศูนย์สถาบันการศึกษาได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่สวัสดิการ

มูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทยได้เป็นที่รู้จักจริงๆ ในปี2540 หลังจากที่หนังสือเล่มแรกของพระปีเตอร์ตีพิมพ์ออกวางขาย ที่ชื่อว่า “Phra Farang – an English monk in Thailand” หนังสือเล่มนี้ได้รวมการเล่าถึงปัญหาของนักเรียนที่ยากจนและสิ่งที่ตามมาคือ ทางมูลนิธิได้รับการสนับสนุนเงินบริจาคจากผู้ใจบุญทั่วโลก หนังสือเล่มที่สองของพระปีเตอร์ “Little Angels” ที่เล่าถึงชีวิตของสามเณร โดยหนังสือเล่มที่สองตีพิมพ์ ได้รับการต้อนรับจากผู้อ่านมากกว่าเดิม

เมื่อกลางปี2546 มูลนิธิได้มีการขยายตัวมากขึ้นจนถึงจุดที่การทำงานของพระปีเตอร์เพื่อการกุศลในมูลนิธิเริ่มที่จะขัดแย้งกับสถานะ ภาพในฐานะพระภิกษุ เพื่อแก้ปัญหานี้ พระปีเตอร์จึงลาสิกขาบทจากการเป็นพระภิกษุเพื่อที่จะอุทิศเวลาทั้งหมดของเขาให้กับมูลนิธิ ในตอนนี้ในฐานะฆราวาส ในนามปีเตอร์ โรบินสัน เขาได้ทำงานเป็นอาสาสมัครในฐานะผู้อำนวยการของมูลนิธิ โดยมีครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่สวัสดิการหลายคนยังคงอุทิศเวลาของพวกเขาที่จะช่วยเหลืองานของมูลนิธิแต่มีแค่คนเดียวที่มูลนิธิจ่ายเงินเดือน คือ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยธุรการที่เป็นอดีตนักเรียนทุนของมูลนิธิ

ในปี 2548 กองทุนการศึกษาของนักเรียนได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิในประเทศไทย ในนามมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย

ค่านิยมและ ความโปร่งใส

แม้ว่ามูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทยจะจดทะเบียนและตั้งอยู่ในประเทศไทย แต่หลักการมาตรฐาน การรายงานทางบัญชี ความโปร่งใส การจัดการ และประสิทธิภาพในการดำเนินงาน มีมาตรฐานที่สูงมาก ตามแนวปฏิบัติของมูลนิธิองค์กรการกุศลของอังกฤษที่ลงทะเบียนกับคณะกรรมการองค์กรกุศลแห่งสหราชอาณาจักร

มูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทยสื่อสารกับผู้สนับสนุนบริจาคผ่านทางนิตยสารที่ออกทุก 6 เดือน โดยนำส่งในรูปแบบเล่มหนังสือ หรือในรูปแบบไฟล์ PDF และทำจดหมายข่าวของมูลนิธิเพื่อแจ้งข่าวกิจกรรมล่าสุดของมูลนิธิ โครงการที่กำลังจะมาถึง ประวัติของนักเรียน นักศึกษาและค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา นิตยสารนี้ยังมีแจกให้สำหรับผู้ที่ไม่ใช่ผู้สนับสนุนด้วย ถ้ามีความประสงค์ที่จะได้นิตยสารของมูลนิธิฯ ยกเว้นค่าใช้จ่ายเล็กน้อย (เช่น ค่าโดยสารรถประจำทางในจังหวัดนครสวรรค์)

เงินทุกบาทของโครงการของมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย และค่าใช้จ่ายในการบริหารทุกอย่างมีการเก็บใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ ใบเรียกเก็บเงิน หรือหลักฐาน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่เป็นเอกสารเก็บไว้อ้างอิงเสมอ

บัญชีการเงินของมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทยมีการตรวจสอบงบการเงินทุกปี และได้จัดทำรายงานตรวจสอบงบการเงินให้ทุกฝ่ายที่สนใจขอดูได้ มูลนิธิยังได้จัดทำรายงานประจำปีเพื่อนำส่งให้กับกระทรวงมหาดไทย และกรมสรรพากรที่ประเทศไทยอีกด้วย

การบริจาค

ผู้บริจาคสามารถบริจาคผ่านทาง PayPal ที่อยู่บนเว็บไซต์ของมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย ในรูปแบบเช็คหรือคำสั่งจ่ายให้กับมูลนิธิในสหราชอาณาจักร และในสหรัฐอเมริกา หรือสามารถโอนเงินให้กับบัญชีธนาคารของมูลนิธิในประเทศไทย ทั้งนี้มูลนิธิไม่รับเงินบริจาคเป็นเงินสด

ค่าใช้จ่ายของมูลนิธิ

มูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายเรื่องบุคลากรและการจัดการที่น้อยมาก ไม่มีเช่าสำนักงาน ไม่มียานพาหนะ และค่าใช้จ่ายในการหาทุนบริจาค เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิมีเพียงคนเดียว และคณะกรรมการกองทุนไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆ จากกิจกรรมของมูลนิธิเลย รายงานการตรวจสอบงบการเงินปี 2555 ของมูลนิธิ แสดงให้เห็นว่าจำนวนค่าใช้จ่ายในการบริหารน้อยกว่าร้อยละ 3 ของรายรับ ถึงแม้รายรับส่วนมากจะครอบคลุมถึงการบริจาคในโครงการที่มีวัตถุประสงค์โดยเฉพาะ

งบการเงินปี 2555 โดยสรุป

	บาท
รายรับสุทธิ	25,757,841
ค่าใช้จ่ายในโครงการต่างๆ	
โครงการทุนการศึกษานักเรียน	16,596,600
โครงการเพื่อสวัสดิการของนักเรียน	3,183,692
โครงการสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าแสงสวรรค์	63,525
โครงการสนับสนุนการศึกษาพระภิกษุและสามเณร โรงเรียนคีรีวงคีรีวิทยา	35,245
โครงการครูอาสาสมัคร	166,270
การบริจาคให้กับองค์กรการกุศลอื่น (กองทุนเพื่อชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง)	1,080,000
ค่าใช้จ่ายของโครงการสุทธิ	21,425,332
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสุทธิ	531,815
รวมค่าใช้จ่ายสุทธิ	21,957,147

สามารถดูงบการเงินตรวจสอบได้